

Bài học từ loài ong

Tên: Nguyễn Minh Châu

Tháng: 04/2009, Ngày: 04/03/2009

Vào mùa thu, khi bầy ong bay về phía Nam để tránh đông theo hình chữ V, bầy có thể hiểu nguyên lý khoa học nào đó có thể rút ra từ đó? Mỗi khi mất con ong về đôi cánh của mình, nó tạo ra một lỗ hổng cho con ong bay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ong tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một.

Khi là thành viên của một nhóm, ta cùng chia sẻ những mục tiêu chung, ta sẽ đi đến nói chuyện nhanh hơn và dễ dàng hơn, vì ta đang đi cùng trên số tin tưởng lẫn nhau.

Mỗi khi con ong bay theo hình chữ V của đàn, nó nhanh chóng cảm thấy sự trì kéo và những khó khăn của việc bay một mình. Nó nhanh chóng trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ và được hỗ trợ những ưu thế của sức mạnh bầy đàn.

Nếu chúng ta cũng cảm nhận sự tinh tế của loài ong, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với những người cũng đang cùng một mục tiêu như chúng ta.

Khi con ong đi đầu đàn mất một, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cạnh và mất con ong khác sẽ đi đầu.

Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau để làm.

Tiếng kêu của đàn ong từ những sau sẽ được viên những con đi đầu giúp đỡ các cá nhân chúng. Những viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang đi đầu con sóng, giúp họ giữ vững tốc độ, thay vì để họ mất ngày phải chịu áp lực công việc và sự mất mát trí tuệ.

Bài học về loài động vật

Tên: Nguyễn Minh Châu

Tháng: 04, Năm: 2009, Ngày: 04:38

Cuối cùng khi mất con động vật bạn bè hay bạn thú cưng, hai con động vật khác sẽ rời đi khi bạn đi cùng chúng với con động vật bạn thú cưng và bạn ở nó. Chúng sẽ đi đi cho đến khi nào con động vật bạn thú cưng có thể bay đi để tìm kiếm hoặc là chết và khi đó chúng sẽ nhập vào mất đàn khác và bay về Phương Nam.

Nếu chúng ta có tình thân với loài động vật, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi có khó khăn. Lần sau có khi tôi thấy mất đàn Động vật bay bạn hãy nhớBạn đang học động vật để làm thành viên của một nhóm.